

KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 04 (KHÓA XXII)
về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 04 đã thống nhất đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021.

I. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng qua, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà trong bối cảnh đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống trên toàn cầu, kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động tiêu cực do cách ly xã hội; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện. Đứng trước những khó khăn chưa trên, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” - vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ổn định đời sống người dân trong thời dịch.

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng. Giá trị Sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 50,8% KH, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện đạt 50,1% KH năm và tăng 10,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ đạt 52,3% KH, tăng 9,5% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 73,46% KH tỉnh, đạt 72,89% KH huyện. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện; đời sống nhân dân trong huyện được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến; hệ thống chính trị của huyện được củng cố, kiện toàn; đã tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực:

Hoạt động sản xuất kinh doanh một số HTXNN sau khi chuyển đổi còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc thành lập mới HTXNN theo phân bổ của tỉnh thực hiện còn chậm; công tác di dời dân vùng đặc biệt nguy hiểm, vùng nguy hiểm

trong mùa mưa lũ vào khu tái định cư Huỳnh Giản, xã Phước Hoà chậm so với kế hoạch; một số địa phương còn để người dân lấn, chiếm đất hành lang bảo vệ an toàn để điều xây dựng công trình, diễn biến phức tạp nhưng chưa có biện pháp xử lý hiệu quả. Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương và giải phóng mặt bằng để thi công một số công trình trọng điểm còn chậm, không đảm bảo theo tiến độ đề ra; việc triển khai thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, bê tông giao thông nông thôn còn rất chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản ở một số địa phương chưa kịp thời, chặt chẽ, đúng quy trình; tình trạng rác thải sinh hoạt, chăn nuôi có lúc, có nơi chưa đảm bảo ảnh hưởng đến mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường; tình trạng thiếu nước sạch xảy ra cục bộ ở một số địa phương. Một số khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng nợ đọng thuế, trốn thuế còn diễn biến phức tạp.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn ở một số ngành, địa phương còn tồn đọng nhiều.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số vụ tồn đọng. Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSD chưa mạnh. Kỷ cương, kỷ luật hành chính có một số biểu hiện chưa nghiêm, nhất là việc thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo. Một số ngành, địa phương chưa chủ động thực hiện một số nhiệm vụ dẫn đến chậm tiến độ. Vai trò phối hợp giữa đoàn thể với chính quyền các cấp có mặt chưa đồng bộ nên việc tham mưu cho cấp ủy có một số mặt chưa toàn diện.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ theo Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; trong 6 tháng cuối năm 2021 cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép - vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển kinh tế huyện, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng; chỉ đạo nghiêm việc thực hiện tiếp nhận cách ly y tế tập trung đối với người Việt Nam nhập cảnh và người từ các địa phương khác về địa bàn huyện đúng quy định. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đóng góp vào Quỹ vaccine covid-19. Tiếp tục rà soát, đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 theo quy định. Tập trung tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021. Tiếp tục thực hiện công tác điều tra giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và học tập chuyên đề toàn khóa trong toàn Đảng bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về “*Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2021 - 2025*”. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện và chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện kế hoạch. Thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của tôn giáo trên địa bàn. Hoàn thành Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ XII và Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Tập trung triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy về “*Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025*”; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “*Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025*”. Nâng cấp, kiên cố hóa các công trình thủy lợi phục vụ cho nước tưới, dân sinh, phòng chống lụt bão năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn; hoàn thiện một số công trình dân sinh còn bất cập, tạo kết nối giao thông thuận lợi phục vụ nhân dân. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tập trung xử lý kiên quyết các trường hợp lấn, chiếm, xây dựng trái phép.

4. Xây dựng và triển khai 02 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “*Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025*” và “*Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025*”. Tiếp tục triển khai việc lập Đề án công nhận đô thị loại V đối với xã Phước Hòa và các đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt; xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2021-2026. Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và các năm trước chưa thực hiện; chỉ đạo các xã, thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

5. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện CTHĐ của Tỉnh ủy về “*Phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025*”. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về “*Giảm nghèo – giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025*”. Chỉ đạo ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho năm học mới 2021 – 2022; tiếp tục triển khai công tác phổ cập giáo dục và các giải pháp

giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học. Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các trường chuẩn Quốc gia năm 2021.

Nơi nhận:

- Thường trực TU,
- Đồng chí Đoàn Văn Phi - Ủy viên
BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, | (báo cáo)
- Các Ban của Tỉnh ủy,
- Huyện ủy viên,
- Các Ban của Huyện ủy và TTCT huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Lưu VPHU.

**T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Hùng